

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH BÁC BỎ BẢN CHẤT PHI KHOA HỌC TỪ THUYẾT “VŨ KHÍ LUẬN” CỦA CÁC THỂ LỰC THÙ ĐỊCH

Đậu Trọng Chương

Triệu Thu Thủy

Trường Sĩ quan Chính trị

*Tác giả liên hệ: Đậu Trọng Chương – Email: dautrongchuong@gmail.com

(Ngày nhận bài: 26/6/2023, ngày nhận bài chỉnh sửa: 27/7/2023, ngày duyệt đăng: 21/9/2023)

TÓM TẮT

Thuyết “vũ khí luận” xét về bản chất là tuyệt đối hóa vai trò của vũ khí trang bị, xem nhẹ nhân tố con người cũng như nhân tố chính trị tinh thần, hướng đến xây dựng quân đội chuyên nghiệp phi chính trị. Nếu sa vào thuyết “vũ khí luận” là biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mất đi ý chí, quyết tâm chiến đấu của quân đội, điều đó đặc biệt nguy hiểm. Đấu tranh chống thuyết “vũ khí luận” là một nhân tố quan trọng góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức chiến đấu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ khóa: Vũ khí luận, vũ khí công nghệ cao, chính trị tinh thần

1. Đặt vấn đề

Trong thế giới ngày nay, xu thế hòa bình, hợp tác phát triển đan xen với đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc với diễn biến phức tạp và khó lường. Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang vẫn tồn tại với tính chất ngày càng phức tạp. Khoa học công nghệ, trong đó có khoa học quân sự ngày càng phát triển mạnh mẽ dẫn đến sự ra đời của vũ khí công nghệ cao, làm thay đổi nhiều quan điểm về cách thức chuẩn bị và tiến hành chiến tranh truyền thống. Điều đó đã và đang đặt ra những vấn đề rất cấp thiết trong lý luận về mối quan hệ giữa con người và vũ khí. Đặc biệt, các thể lực thù địch, kẻ cơ hội chính trị đã lợi dụng để xuyên tạc, chống phá Quân đội, đưa ra những quan điểm sai trái, trong đó có thuyết “vũ khí luận”- bản chất là tuyệt đối hóa vai trò của vũ khí trang bị, xem nhẹ nhân tố con người. Thuyết “vũ khí luận” là một phần của âm mưu “phi chính

trị hóa” Quân đội của các thể lực thù địch, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm giảm sức chiến đấu của Quân đội ta. Vì thế, nhận diện và đấu tranh chống thuyết “vũ khí luận” là yêu cầu cấp thiết, góp phần giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa con người và vũ khí, nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân ta, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

2. Nội dung

2.1. Bản chất của thuyết “vũ khí luận”

Trong cuốn sách “Bàn về chiến tranh” (xuất bản năm 1832) của nhà lý luận quân sự Đức C. Ph. Claudovit (1780 - 1831), bên cạnh những quan điểm khoa học, tiên bộ nhất định, ông đã đưa ra quy luật thực hiện thắng lợi mục tiêu và biện pháp chiến đấu bằng sức mạnh của vũ

khí, đây là điểm vừa hạn chế, vừa mâu thuẫn của ông khi ông đã phát hiện ra vai trò của yếu tố chính trị tinh thần “nhân tố tinh thần như một mũi lao kim loại sắc nhọn” (Clau-dơ-vit, 2012) nhưng lại đề cao vai trò quyết định của vũ khí. Luận điểm của Claudovit đã trở thành nền tảng cho các luận điểm quân sự tư sản sau này, tuyệt đối hóa điều kiện vật chất, vũ khí trang bị, quy sức mạnh quân sự vào số lượng, chất lượng vũ khí, hạ thấp vai trò nhân tố con người, biến con người thành vật phụ thuộc vào vũ khí. Từ đó, họ đưa ra quan điểm xây dựng quân đội nhà nghề, quân đội chuyên nghiệp. Thực chất của quan điểm tuyệt đối hóa vai trò của vũ khí là xem nhẹ nhân tố con người, phủ nhận yếu tố chính trị của quân đội để bao che, nguy hiểm cho mục đích chính trị của các cuộc chiến tranh xâm lược, đánh lừa nhận thức người dân, phục vụ lợi ích đen tối của giai cấp tư sản.

Với sự ra đời của nhiều loại vũ khí công nghệ cao được nghiên cứu, thiết kế chế tạo dựa trên những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, có sự nhảy vọt về chất lượng và tính năng kỹ, chiến thuật, hoạt động trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp như bom hạt nhân siêu chính xác, robot chiến trường, máy bay không người lái, tàu ngầm... Những đặc điểm mới ưu việt của vũ khí công nghệ cao và hiệu quả của nó trong những cuộc chiến tranh gần đây làm cho quan điểm “vũ khí luận” tư sản phát triển mạnh mẽ. Bản chất của thuyết “vũ khí luận” là tuyệt đối hóa vai trò của vũ khí và kỹ thuật,

phương tiện trong chiến tranh, cho rằng trong chiến tranh vũ khí có vai trò quyết định, bên nào sở hữu vũ khí hiện đại, tối tân sẽ giành chiến thắng; cùng với đó, là hạ thấp vai trò của con người trong chiến đấu. Về lý luận, quan điểm “vũ khí luận” là phản khoa học, chứa rất nhiều những mâu thuẫn khi không giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong chiến tranh. Nó thể hiện sự bế tắc chính trị, khi chỉ thấy sức mạnh, ưu thế trên lý thuyết của vũ khí mà **lờ** đi nguồn gốc tạo ra vũ khí chính là con người, sử dụng và điều khiển vũ khí cũng là con người, tính có hạn, nhược điểm và những điều kiện sử dụng vũ khí trong chiến tranh. Về thực tiễn, vũ khí trong tay tư sản trở thành hàng hóa siêu lợi nhuận, không chỉ đem lại những món hời khổng lồ mà còn đem lại những lợi thế chính trị to lớn. Vì thế, chủ nghĩa đế quốc không ngại kích động chiến tranh để thúc đẩy buôn bán vũ khí.

Có thể kết luận rằng thuyết “vũ khí luận” không chỉ là những sai lầm mang tính ngẫu nhiên của một cá nhân hoặc một nhóm người mà là sai lầm gắn liền với chủ nghĩa tư bản. Xuất phát từ bản chất của bóc lột của chủ nghĩa tư bản và hiếu chiến, xâm lược, phản động của chủ nghĩa đế quốc. Chúng ta có thể nhận diện rõ về bản chất phi khoa học của thuyết “vũ khí luận” trên những phương diện cụ thể sau:

Xét về mặt lý luận, trong chiến tranh con người và vũ khí có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó con người luôn là yếu tố quyết định, còn vũ khí và phương

tiện kỹ thuật có vai trò quan trọng góp phần vào trận đánh. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin: Con người sáng tạo ra công cụ và sử dụng công cụ ấy để sáng tạo ra đời sống xã hội. Con người vừa là chủ thể tạo ra vũ khí, vừa điều khiển, định hướng, kiểm soát mọi quá trình sử dụng vũ khí. Vũ khí, phương tiện hiện đại đến đâu cũng có điểm yếu, cũng cần phải có con người sáng tạo và điều khiển nó. Vũ khí chỉ là một phần tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến đấu, phải được kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn, linh hoạt và sáng tạo của các yếu tố cơ bản đó là: Con người, vũ khí trang bị, nghệ thuật quân sự... Trong đó, con người là yếu tố quyết định kết quả trận đánh. Khi bàn về vấn đề này, Lênin đã viết: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào tinh thần của quân chúng đang đổ máu trên chiến trường. Lòng tin vào cuộc chiến tranh chính nghĩa, sự giác ngộ rằng cần phải hy sinh đời mình cho hạnh phúc của những người anh em là yếu tố nâng cao tinh thần của binh sĩ và làm cho họ chịu đựng được mọi khó khăn chưa từng thấy” (Lênin, 1977, tr. 147). Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định quan điểm “Người trước súng sau” để thể hiện vai trò quyết định của con người trong chiến tranh, Người viết: “Không quân đội nào, không khí giới nào có thể đánh ngã được tinh thần hy sinh của toàn thể một dân tộc” (Hồ Chí Minh, 2011b, tr. 89). Bởi lẽ, con người trong hoạt động quân sự là lực lượng toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt: “Không thể cậy vũ khí mà có thể quyết định được

thắng lợi. Phải xem những người cầm vũ khí có phải là những chiến sĩ hăng hái đánh trận không” (Hồ Chí Minh, 2011b, tr.527). Bên cạnh đó, tính chất khó khăn, phức tạp, quyết liệt, nguy hiểm vốn có của môi trường quân sự như điều kiện địa hình thời tiết, sự tấn công của đối phương làm tăng sự cản trở việc sử dụng vũ khí trong chiến tranh, cho nên con người quyết định hiệu quả thực tế của vũ khí. Như vậy, hiệu quả thực tế của vũ khí trong chiến tranh không chỉ phụ thuộc vào tính năng, kỹ chiến thuật của vũ khí mà yếu tố quyết định vẫn là con người bằng trí tuệ, ý chí khắc phục khó khăn trong tác chiến, động cơ, lý tưởng sử dụng vũ khí. Ngược lại, vũ khí trang bị có vai trò rất quan trọng là phương tiện để vô hiệu hóa đối phương nhanh và hiệu quả trên chiến trường. Tuy nhiên, con người điều khiển vũ khí trang bị cần phải có mục tiêu, lý tưởng và bản lĩnh chính trị vững vàng.

Xét về mặt thực tiễn, hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân ta đã để lại những bài học vô cùng quý báu về phát huy sức mạnh con người Việt Nam trong sử dụng vũ khí thô sơ, kém hiện đại đánh thắng vũ khí hiện đại của địch. Đối mặt với kẻ thù được trang bị vũ khí tối tân, hiện đại bậc nhất lúc bấy giờ nhưng chúng ta vẫn dành chiến thắng. Đây chính là biểu trưng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh và là nét độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam, huy động được mọi nguồn lực, sức

mạnh chính trị, tinh thần của quân và dân ta trong kháng chiến cứu nước với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, “Dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải dành cho được độc lập”, “Cả nước ra quân, toàn dân đánh giặc”, “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Để đánh bại vũ khí hiện đại cùng những thủ đoạn xảo quyệt và tàn bạo của địch, quân và dân ta không những dũng cảm, kiên cường, mà còn thông minh sáng tạo, từng bước chế tạo và cải tiến vũ khí, phù hợp với con người, điều kiện và môi trường tác chiến ở Việt Nam. Như lời Bác Hồ đã từng dạy “Tuy khí giới ta còn kém, kinh nghiệm ta còn ít nhưng lòng kiên quyết, chí hy sinh của tướng sĩ ta đã lập những chiến công oanh liệt, vẻ vang, có thể nói là kinh trời động đất” (Hồ Chí Minh, 2011c, tr.151); “Quân đội ta mới tổ chức, mới huấn luyện. Nhưng lòng yêu nước, đức dũng cảm, chí hy sinh, thì chẳng kém quân đội nào” (Hồ Chí Minh, 2011d, tr. 65).

Ngược lại, năm 2003, trong cuộc chiến tranh ở Iraq, chính quyền Tổng thống Saddam Hussein trang bị súng ống, đạn dược khá hiện đại cho từng người lính, thậm chí đến cả người dân. Nhưng khi Mỹ và Nato tiến hành đòn đánh phủ đầu thì người ta chỉ nhận thấy nhiều loại vũ khí, trang bị hiện đại bị bỏ rơi ngổn ngang trên đường phố, trước sự tháo chạy thực mạng của quân và dân Iraq. Không lâu sau đó, chính quyền tổng thống Saddam Hussein phải chấp nhận thất bại thảm hại và đi đến bị lật đổ hoàn toàn...

2.2. Nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng thuyết “vũ khí luận” chống phá quân đội

Âm mưu của các thế lực thù địch khi đưa ra học thuyết này là quân đội chỉ cần đầu tư trang bị vũ khí cho thật hiện đại, có thể sử dụng robot chiến trường thay cho con người, con người chỉ cần điều khiển từ xa, do đó xem nhẹ yếu tố con người, con người sẽ phụ thuộc vào vũ khí, phủ nhận vai trò của yếu tố chính trị tinh thần của Quân đội, dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đó là một phần của âm mưu “phi chính hóa quân đội” và mục tiêu cuối cùng là chiến lược “Diễn biến hòa bình”.

Thứ nhất, chúng ráo riết tuyên truyền, khuếch trương sức mạnh quyết định thắng lợi của mọi cuộc chiến là vũ khí bằng cách đưa những thông tin về vũ khí tối tân nhất, hiện đại nhất phát tán lên các trang thông tin điện tử (website), Blog, zalo, facebook, trên phần bình luận, phản hồi (comment) của các báo điện tử... Tiếp đến, chúng cho rằng Quân đội ta chỉ cần mua thật nhiều vũ khí, khí tài hiện đại nhất để có đủ sức bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và đối phó với chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao. Từ đó, vô hình trung, chúng ta trở thành một quốc gia chạy đua vũ trang gián tiếp và sẽ rơi vào vòng xoáy mua sắm vũ khí hàng loạt với chi phí khổng lồ gây hao tổn nền kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Trong Chi thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Người nêu rõ tính chất, nhiệm vụ của Đội là “chính trị trọng hơn

quân sự” (Hồ Chí Minh, 2011a, tr. 539). Tư tưởng đó của Người thống nhất với quan điểm của Đảng ta, trở thành đường lối, nguyên tắc chỉ đạo, phương châm hành động xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về mọi mặt, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng.

Thứ hai, ở trên một góc độ khác, thuyết “vũ khí luận” cũng ngầm ám chỉ rằng: Việc thực hiện mục tiêu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại của Đảng ta là phải mua sắm, đầu tư vũ khí, khí tài tối tân. Chúng ta phải nhận thức sâu sắc rằng: Trên cả phương diện lý luận và thực tiễn thì việc sở hữu vũ khí hiện đại, nhất là vũ khí công nghệ cao chỉ là một phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong chiến đấu. Sức mạnh tổng hợp ấy phải được kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn, linh hoạt và sáng tạo từ các yếu tố cơ bản như: con người, vũ khí trang bị, nghệ thuật quân sự... trong đó, con người là yếu tố quyết định kết quả trận đánh. Cho nên, để xây dựng Quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh thì việc phải quan tâm đầu tư mua sắm những vũ khí, trang bị hiện đại là yêu cầu tất yếu, và cũng không chỉ riêng với Quân đội nhân dân Việt Nam. Sở hữu vũ khí hiện đại, công nghệ cao hoàn toàn không phải yếu tố quyết định kết quả trận đánh, mà chính con người, với sự quyết tâm, lòng trung thành, dám đánh, quyết đánh, sẵn sàng hy sinh vì độc

lập tự do của Tổ quốc, cùng với tố chất thông minh, sáng tạo trong đánh giặc của quân và dân ta mới chính là sức mạnh vĩ đại nhất, to lớn nhất và quyết định nhất mà không có loại vũ khí nào có thể chống lại được. Vì vậy, Nghị quyết đại hội XIII của Đảng khẳng định phải “Chủ động chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng các phương án bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, tr. 159).

Thứ ba, các phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc rằng: trước sự khuếch trương sức mạnh quân sự cùng với sự răn đe bằng vũ khí tối tân, trong tương lai nếu có chiến tranh xảy ra, với sức mạnh quân sự vượt trội của đối phương, quân đội ta sẽ không đủ sức đánh trả được kẻ thù. Điều này hết sức nguy hiểm, là biểu hiện của chiến lược “diễn biến hòa bình”, hòng làm nhụt ý chí chiến đấu, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang, mục đích sâu xa hơn là làm suy giảm lòng tin của quân và dân ta vào vai trò lãnh đạo của Đảng, mơ hồ về truyền thống lịch sử dân tộc. Từ đó, chúng ta phải nhận thức sâu sắc rằng, bằng nghệ thuật quân sự “lấy thô sơ, kém hiện đại thắng hiện đại”, “lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn”; phát huy sức mạnh tổng hợp của quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân chúng ta đã chiến thắng những kẻ thù sừng sỏ. Điều quan trọng nhất là xây dựng, củng cố và phát triển lòng tin của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vào vũ khí

trang bị hiện có, tin vào sự tất thắng của sức mạnh con người và vũ khí Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống cuộc tiến công bằng vũ khí công nghệ cao. Chiến tranh công nghệ cao đòi hỏi cao về ý chí, tinh thần và quyết tâm chiến đấu càng cao. Nhân tố chính trị tinh thần chính là nhân tố liên kết, tích hợp, phát huy hiệu quả của các loại vũ khí trang bị, nghệ thuật quân sự để giành thắng lợi.

2.3. Đấu tranh làm thất bại âm mưu sử dụng thuyết “vũ khí luận” của các thế lực thù địch trong quân đội

Đấu tranh chống quan điểm “vũ khí luận” trong Quân đội thực sự là cuộc đấu tranh lâu dài, quyết liệt, không chỉ trên lĩnh vực nhận thức, lý luận về mối quan hệ giữa con người và vũ khí mà còn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, quân sự, chính trị, xã hội. Trong tình hình hiện nay, chúng ta cần phải có một chiến lược xây dựng Quân đội phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước, tức là phải “từng bước hiện đại” với bước đi và cách làm vững chắc.

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp trong nhận diện và đấu tranh chống thuyết “vũ khí luận” cho cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị trong toàn quân cần quán triệt sâu sắc, tạo nên sự thống nhất cao về quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về mối quan hệ giữa con người và vũ khí, nhấn mạnh yếu tố quyết định của con

người nhưng cũng phải nhận thức rõ vai trò quan trọng không thể thiếu của vũ khí. Việc tuyệt đối hóa vai trò của vũ khí hay con người đều rơi vào quan điểm siêu hình, phiến diện, làm suy yếu và ảnh hưởng đến sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta. Đặc biệt, quán triệt quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2021, tr.156), đầu tư vũ khí hiện đại, vũ khí thông minh, vũ khí công nghệ cao nhưng cần phải nâng cao hiệu quả sử dụng vũ khí truyền thống, vũ khí hiện có.

Nâng cao nhận thức là yếu tố quan trọng hàng đầu, bảo đảm việc nhận diện và đấu tranh chống thuyết “vũ khí luận” được thực hiện có hiệu quả, thực chất và có chiều sâu. Các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm và sự cần thiết phải nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó có thuyết “vũ khí luận”. Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật quân sự hiện đại, trình độ tin học và ngoại ngữ cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng như Đoàn thanh niên, công đoàn, phụ nữ; vận động cán bộ, chiến sĩ, hội viên, đoàn viên hưởng ứng và thực hiện tốt các mục tiêu, chủ trương, biện pháp của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên nắm chắc

tình hình, chăm lo công tác giáo dục chính trị, quản lý bộ đội, tích cực đấu tranh chống “vũ khí luận”.

Thứ hai, tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu và rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Chú trọng giáo dục tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trang bị cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng phương pháp xem xét, tiếp cận thông tin trên Internet, mạng xã hội một cách đúng đắn, khoa học. Chỉ khi xây dựng được một Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nguồn gốc vững chắc “từ nhân dân mà ra”, có lý tưởng cao đẹp “vì nhân dân mà chiến đấu”, cán bộ, chiến sĩ của Quân đội ta mới giành chiến thắng trong cuộc chiến tâm lý về “vũ khí luận” của đối phương. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần xem xét đúng vai trò của vũ khí trang bị, Quân đội ta đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng trang bị vũ khí hiện đại, phát huy hiệu quả vũ khí truyền thống bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ ba, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nhận diện và đấu tranh chống thuyết “vũ khí luận” trên Internet và mạng xã hội hiện nay.

Vấn đề đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên không gian mạng nói chung, thuyết “vũ khí luận” nói riêng, cần phải tiến hành thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức, biện pháp linh hoạt sáng tạo. Trước âm mưu thâm độc

của các thế lực thù địch, tốc độ lan truyền thông tin nhanh chóng, để không bị động, bất ngờ trước luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động đưa thông tin tích cực trên các phương tiện truyền thông, Internet và mạng xã hội, nghiên cứu tổ chức lồng ghép nội dung chống “vũ khí luận” trong các hoạt động thực tiễn hàng ngày như sinh hoạt chính trị, thông báo nội bộ, tọa đàm, đối thoại, hội thảo...

Thứ tư, phát huy vai trò của các lực lượng đấu tranh chuyên sâu trong đấu tranh chống thuyết “vũ khí luận”. Lực lượng chuyên sâu giữ vai trò chủ đạo, định hướng và làm nòng cốt trong đấu tranh, nghiên cứu nắm chắc âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, tập trung viết các tin bài chuyên sâu đấu tranh trên các trang, nhóm, Blog. Điều này đòi hỏi lực lượng nòng cốt phải nắm vững, thấu hiểu sâu sắc giá trị khoa học, hiện thực, bản chất, linh hồn sống và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đấu tranh phê phán thuyết “vũ khí luận” có chiều sâu, thuyết phục và có hiệu quả. Từ thực tiễn, thành tựu của cách mạng Việt Nam mà làm sáng tỏ, chứng minh tính đúng đắn của hệ tư tưởng, lý luận và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, kết hợp lý luận và thực tiễn quyết định thắng lợi của cách mạng. Đồng thời, phát huy vai trò của các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ, giảng

viên ở các học viện, nhà trường, cán bộ công tác ở các cơ quan nghiên cứu chiến lược và cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Tập trung xây dựng đội ngũ những nhà nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong đấu tranh chống thuyết “vũ khí luận”.

Thứ năm, tăng cường các giải pháp an ninh mạng. Triển khai các giải pháp kỹ thuật chặn lọc, gỡ bỏ, vô hiệu hóa thông tin xấu độc, những bài viết của các thế lực phản động về thuyết “vũ khí luận”; thông báo, cảnh báo các nguy cơ mất an toàn thông tin và các khuyến cáo đối với người dùng. Tổ chức các lớp tập huấn các cấp về quản lý, sử dụng, phát huy vai trò trang bị máy tính ảo và công nghệ sử dụng các giải pháp kỹ thuật phục vụ đấu tranh của lực lượng chuyên sâu, của các đơn vị.

3. Kết luận

Có thể khẳng định rằng, thuyết “vũ khí luận” chỉ là luận thuyết được đề

xương bởi giới chính trị gia cực đoan để tuyệt đối hóa vai trò của vũ khí, coi vũ khí là yếu tố duy nhất quyết định thắng lợi trong chiến tranh nhằm bảo vệ lợi ích của các nhà tài phiệt và đồng minh của họ. Tuy nhiên, có một yếu tố mà họ thừa biết nhưng cố tình lờ đi đó là con người – chủ thể sáng tạo và sử dụng mọi loại vũ khí. Từ đó, đấu tranh chống thuyết “vũ khí luận” của các thế lực thù địch có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng “Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” đủ sức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chúng ta có niềm tin mãnh liệt vào Quân đội nhân dân Việt Nam, đội quân “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” sẽ luôn hội tụ “sức mạnh mềm” của nền văn hóa giữ nước, đủ sức đánh bại mọi “vũ khí nóng”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Clau-dơ-vit, C.P. (2012). *Bàn về chiến tranh*. Hà Nội: Nxb Quân đội nhân dân.
- Dương, N.B. (2015). *Phòng chống “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam mệnh lệnh của cuộc sống*. Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I*. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia Sự thật.
- Hải, N.H. (2017). Quân đội Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. *Báo Quân đội nhân dân*, tr. 1.
- Hồ Chí Minh. (2011a). *Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 3*. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật.
- Hồ Chí Minh. (2011b). *Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4*. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật.
- Hồ Chí Minh (2011c). *Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5*. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật.

Hồ Chí Minh (2011d). *Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 6*. Hà Nội: Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật.

Lê-nin, V.I. (1977). *Toàn tập, tập 41*. Hà Nội: Nxb Tiến bộ.

**RECOGNIZING AND FIGHTING TO REJECT THE NON-SCIENTIFIC
NATURE FROM THE THEORY OF “WEAPONISM”
OF THE ENEMY FORCES**

Dau Trong Chuong

Trieu Thu Thuy

Political Officers College

*Corresponding author: Dau Trong Chuong – Email: dautrongchuong@gmail.com

(Received: 26/6/2023, Revised: 27/7/2023, Accepted for publication: 21/9/2023)

ABSTRACT

The theory of "weaponism" in essence is to absolutize the role of weapons and equipment, disregarding the human factor as well as the spiritual and political factor, aiming to build the non-political professional military. If falling into the theory of "weaponism" is a demonstration of "self-evolution", "self-transformation", losing the will and determination of the military to fight, that is especially dangerous. Fighting against the theory of "weaponism" is an important factor contributing to building a politically strong military, improving combat strength in the mission of national construction and defense.

Keywords: *Weaponism, high-tech weapons, spiritual politics*